

Số: 32/BC-HĐND

Sơn Thành, ngày 26 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thẩm tra về kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc của đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Được sự phân công của Thường trực HĐND xã, Ban pháp chế HĐND xã đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 295/BC-UBND, ngày 16/12/2024 của UBND xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, phục vụ kỳ họp HĐND xã thứ 12 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

Qua xem xét các ý kiến kiến nghị của cử tri và kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 295/BC-UBND, ngày 16/12/2024 của UBND xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND xã, đã tiến hành trả lời 07/07 ý kiến, kiến nghị với 09 nội dung đạt 100%. Trong đó, về ANTT có 01 ý kiến, đầu tư xây dựng có 04 ý kiến với 5 nội dung<sup>1</sup>, liên quan đến tranh chấp đất đai có 02 ý kiến.

<sup>1</sup> 1. Ông Đinh Mây, cử tri xóm Ruộng Viên, thôn Hà Thành có ý kiến:

Hiện nay, điện sinh hoạt của gia đình và một số hộ dân khác tại xóm Ruộng Viên phải kéo đường dây để kết nối với trụ điện là rất xa (khoảng 500m). Đề nghị cấp trên quan tâm xây dựng đường dây điện gần nơi sinh sống cho người dân.

2. Ông Đinh Duy Ổ cử tri xóm Gò Lũy, thôn Hà Thành có ý kiến:

Nhu cầu của bà con xóm Gò Lũy và bản thân tôi xin đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ xi măng, cát sạn để làm đường bê tông nông thôn tại xóm, chiều dài 70m, rộng 3m. Việc thi công đoạn đường này người dân sẽ tự đóng góp ngày công, tiền để thi công. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.

3. Ông Đinh Văn Xê, cử tri thôn Làng Vệt có ý kiến:

Hiện tại, thôn Làng Vệt được Nhà nước quan tâm đầu tư khá đầy đủ các công trình phục vụ dân sinh. Tuy nhiên, hiện nay có 05 hộ dân xóm bên kia suối của Làng Vệt trên chưa có đường đi mỗi khi mưa lũ về thường bị cô lập. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư cầu treo cho các hộ nêu trên, đảm bảo giao thông đi lại mùa mưa lũ.

4. Bà Đinh Thị Hợi, cử tri thôn Làng Vệt có ý kiến:

Tuy nhiên, qua thăm tra có một số ý kiến của cử tri Ủy ban nhân dân xã cần chỉ đạo tập trung tiếp tục giải quyết, cụ thể các ý kiến, kiến nghị sau:

**1. Ông Đinh Văn Suốt, cử tri xóm Gò Lũy, thôn Hà Thành có ý kiến:** Hiện nay, tại địa bàn thôn nói chung, xóm Gò Lũy nói riêng có tình trạng thanh thiếu niên chạy xe lúc rạng sáng (khung giờ từ 01h00 đến 02h sáng) net pô, đập vỏ chai bia làm mất an ninh trật tự tại dân cư, gây hoang mang lo sợ cho người dân, tình trạng này có chiều hướng gia tăng, đề nghị Công an xã, chính quyền có biện pháp can thiệp để ngăn chặn xử lý kịp thời.

**UBND xã trả lời:**

Trong năm UBND xã chỉ đạo Công an xã thường xuyên tổ chức nhiều ca tuần tra kiểm soát ban đêm (trong năm 2024 tổ chức 313 ca), tuy nhiên trong quá trình tuần tra kiểm soát Công an xã chưa phát hiện trường hợp nào gây rối đập phá vỏ chai bia tại thôn Hà Thành cũng như một số thôn khác.

Qua năm tình hình được biết nhóm đối tượng này thường xuyên tổ chức hoạt động vào các khung giờ từ sau 00 giờ, dẫn đến việc theo dõi, phát hiện rất khó khăn. Thời gian đến UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã tăng cường thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật và tổ chức các đợt tuần tra khuya để phát hiện và xử phạt đối với những trường hợp sai phạm.

**Qua thăm tra của Ban Pháp chế nhận thấy:** Vụ việc này gây ra nhiều hoang mang, lo sợ cho Nhân dân trong thời gian qua, vụ việc được Nhân dân các thôn trên địa bàn xã thông tin khá nhiều không chỉ riêng ở thôn Hà Thành, phần trả lời của UBND xã chưa đánh giá được vụ việc nêu trên đã được kiểm soát hay thuyên giảm. Vì vậy, đề nghị UBND xã tiếp tục công tác chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý triệt để, đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

**2. Bà Đinh Thị Dôn, cử tri xóm Gò Lũy, thôn Hà Thành có ý kiến:** Tôi và ông Đinh Ca Xô (xóm Nước Chu, thôn Gò Chu) trước đây có tranh chấp về đường đi đã được cấp có thẩm quyền giải quyết và ông Đinh Ca Xô đồng ý cho tôi đi qua đoạn đường tranh chấp đó để vận chuyển nông sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây ông Đinh Ca Xô lại không cho tôi đi qua con đường tranh chấp trước đó. Đề nghị cấp có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tôi.

**UBND xã trả lời:**

---

4.1. Đề nghị cấp trên xem xét đầu tư tiếp nối đường bê tông xi măng đoạn ngã ba nhà Ông Đinh Văn Dốt đi vào suối Ca Rót chiều dài khoảng 300m.

4.2. Xem xét, sửa chữa đường bê tông xi măng vào thôn đoạn dốc ngã ba đi vào xóm Gò Rin, thôn Gò Rinh vì hiện nay đã xuống cấp, chiều dài 200m.

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Đinh Thị Dôn Phản ánh. UBND xã cũng đã chỉ đạo bộ phận địa chính xã kiểm tra, tham mưu giải quyết. Ngày 06/11/2024 UBND xã ban hành giấy mời (lần 1) số 159/GM-UBND về việc giải quyết đơn yêu cầu của bà Đinh Thị Dôn, thường trú thôn Hà Thành với bà Đinh Thị Chí, chồng Đinh Cà Xô, thường trú tại thôn Gò Chu đi kiểm tra thực tế vị trí đất đang tranh chấp liên quan đến đường vận chuyển nông sản. Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo UBND xã; Mặt trận TQVN xã; các Tổ chức chính trị xã hội xã và BCS thôn Hà Thành, Gò Chu (bà Đinh Thị Dôn (có); bà Đinh Thị Chí, chồng Đinh Cà Xô (*vắng không lý do*). Thành phần tham dự vẫn tiến hành kiểm tra, ghi nhận hiện trạng đường hiện nay đang tranh chấp. Tiếp đến ngày 05/12/2024 UBND xã ban hành giấy mời (lần 2) số 171/GM-UBND về việc giải quyết đơn giữa bà Đinh Thị Dôn và vợ chồng bà Đinh Thị Chí, ông Đinh Cà Xô. Tuy nhiên trong quá trình gửi giấy mời cho vợ chồng bà Đinh Thị Chí, ông Đinh Cà Xô không có mặt ở nhà. Qua năm thông hiện nay bà Đinh Thị Chí, chồng Đinh Cà Xô không có mặt tại địa phương, đi làm ăn xa. Trong thời gian đến UBND xã tiếp tục theo dõi và nắm thông tin khi vợ chồng bà Đinh Thị Chí, chồng Đinh Cà Xô về lại địa phương sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định.

**Qua thẩm tra của Ban Pháp chế nhận thấy:** Đối với vụ việc này, đề nghị UBND xã tập trung các nguồn lực để tập trung giải quyết, tránh để xảy ra mâu thuẫn lâu dài giữa các hộ dân với nhau dễ tìm ẩn nhiều nguy cơ làm mất ANTT tại địa phương. Trong quá trình giải quyết cần phải có các biện pháp chặt chẽ, cụ thể, đảm bảo theo quy trình các bước. Đặc biệt, không để tái phát sinh đơn của vụ việc này trong thời gian đến.

### **3. Bà Đinh Thị Lan, cử tri xóm Đập, thôn Hà Thành có ý kiến:**

*Bản thân gia đình tôi và một số hộ dân nơi đang sinh sống được Nhà nước, ngành điện lực quan tâm đầu tư đường dây điện sinh hoạt. Công trình này hiện đã thi công xong các công đoạn. Tuy nhiên, đã gần một năm nay đường dây này chưa tiến hành đóng điện để người dân đăng ký hợp đồng sử dụng. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.*

#### **UBND xã trả lời:**

Hiện nay UBND xã cũng đã mời làm việc với Công ty Điện lực Sơn Hà về nội dung trên. Sau khi buổi làm việc Điện lực Sơn Hà cũng đã chỉ đạo nhân viên kiểm tra và có Công văn số 1752/ĐLSH-KHKT ngày 12/11/2024 về việc phúc đáp trả lời cụ thể: Qua kiểm tra, vị trí nhân dân kiến nghị là tuyến đường dây hạ áp sau trạm biến áp Sơn Thành 2, đầu nối từ cột II/11 đi vào xóm. Tuyến đường dây này được nghiệm thu đóng điện từ tháng 6/2024. Đến nay Điện lực Sơn Hà đã tập hợp được 10 hồ sơ đăng ký phát triển mới và 34 hồ sơ xin di dời công tơ của các hộ dân tại khu vực. Tuy nhiên, do hiện tại đơn vị đang tập trung vào công tác phòng chống thiên tai nên chưa triển khai lắp đặt, di dời hệ thống đo đếm theo nhu cầu các hộ dân được. Đơn vị sẽ

triển khai thực hiện trong tháng 12/2024. (Có Công văn số 1752/ĐLSH-KHKT ngày 12/11/2024 kèm theo).

**Qua thẩm tra của Ban Pháp chế nhận thấy:** Đối với ý kiến này, hiện nay qua giám sát Điện lực Sơn Hà đã tiến hành cấp điện một phần của đường dây, chưa tiến hành cấp điện hết đến các hộ dân có nhu cầu. Vì vậy, đề nghị UBND xã tiếp tục làm việc với Điện lực Sơn Hà tiến hành hoàn thành đóng cấp điện toàn bộ đối với các hộ dân có đăng ký đường dây sau công tơ của công trình này, đảm bảo hoàn thành trong tháng 12/2024.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Ưu điểm

Ban Pháp chế HĐND xã nhận thấy việc giải quyết, trả lời các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản bám sát nội dung cử tri kiến nghị, phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương. Trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã luôn có sự quan tâm đối với công tác giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kịp thời đề nghị cơ quan cấp trên thực hiện việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những nội dung vượt thẩm quyền và nguồn lực của địa phương. Các bộ phận chuyên môn của UBND của xã đã tập trung tham mưu giải quyết các nội dung theo yêu cầu, cơ bản kịp thời.

### 2. Tồn tại, hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế cụ thể:

- Một số nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm cử tri ý kiến;
- Có những ý kiến cử tri đã kiến nghị giải quyết nhiều lần ở các cuộc tiếp xúc cử tri trước đó nhưng kết quả giải quyết của UBND xã vẫn còn chậm.

## III. KIẾN NGHỊ

Để nâng cao hiệu quả đảm bảo chất lượng, trong việc trả lời, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, Ban pháp chế HĐND xã đề nghị Thường trực HĐND xã chỉ đạo UBND xã quan tâm thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, các kiến nghị đang trong quá trình thực hiện được nêu tại báo cáo này.
2. Có thứ tự ưu tiên đối với các nội dung kiến nghị liên quan đến đầu tư các công trình có tính cấp thiết, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn.
3. Đề nghị các vị đại biểu HĐND xã quan tâm tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND xã để thông báo kịp thời cho cử tri nơi mình ứng cử.

Trên đây báo cáo kết quả thẩm tra nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban pháp chế HĐND xã kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- UBND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT, BPC.



**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Đình Nhật Quỳnh**

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban pháp chế HĐND xã kính báo cáo./.

Đang chờ  
chờ chờ  
chờ chờ  
chờ chờ  
chờ chờ  
chờ chờ  
chờ chờ

Đang chờ  
chờ chờ